

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỸ GIẢI THƯỞNG VINFUTURE**

Số: 1403-7/2024/CV-VINFUTURE
V/v: Hội thảo cung cấp thông tin đề cử
Giải thưởng VinFuture và chương trình
Tri ân Đối tác Đề cử

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

Chuyên PCS Tôn Tuấn Anh 97

[Signature]

ĐẾN	Số: 779
	Ngày: 18/3
	Chuyên:

Kính gửi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng VinFuture (Quỹ VinFuture) xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng nhất!

Kính trình Chủ tịch

ce

Giải thưởng VinFuture là giải thưởng khoa học công nghệ (KHCN) toàn cầu, được sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng và phu nhân – bà Phạm Thu Hương, để tôn vinh các thành tựu nghiên cứu khoa học đột phá, các sáng chế công nghệ đã đóng góp hoặc có tiềm năng đóng góp cho cuộc sống của hàng triệu người trên trái đất trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai.

Giải thưởng VinFuture 2023 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng khoa học công nghệ toàn cầu với gần 1.400 đề cử chất lượng cao đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mùa giải vừa qua cũng để lại dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên, một nhà khoa học của Việt Nam, GS. Võ Tòng Xuân, đến từ Trường Đại học Nam Cần Thơ, được vinh danh với Giải thưởng VinFuture vì những đóng góp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Từ tiền đề đầy khích lệ này, Quỹ VinFuture mong muốn được tiếp nhận nhiều hơn nữa các giải pháp KHCN đột phá và sáng tạo của các nhà khoa học là người Việt Nam đang công tác trong và ngoài nước.

Nhằm cung cấp thông tin toàn diện về Giải thưởng VinFuture đến các nhà khoa học trên toàn cầu, Quỹ VinFuture tiếp tục tổ chức “**Hội thảo trực tuyến (webinar) dành cho Đối tác đề cử**” vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 – đây là buổi hội thảo cuối cùng của mùa giải 2024 dành cho các đối tác đề cử tiềm năng của Giải thưởng VinFuture. Trong buổi webinar, các diễn giả là những nhà khoa học hàng đầu thế giới và đại diện của Quỹ VinFuture sẽ giới thiệu, giải đáp thắc mắc về hệ thống giải thưởng, quy trình nộp hồ sơ đề cử để tôn vinh những công trình xứng đáng, có tác động tích cực đến cuộc sống hàng triệu người trên thế giới.

Thông tin chi tiết của buổi webinar như sau:

- Thời gian: 9h - 10h sáng ngày 27/03/2024, giờ Việt Nam (GMT+7)
- Chủ tọa: GS. Đặng Văn Chí – Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), Thành viên của Hội đồng Giải thưởng VinFuture.
- Đồng chủ tọa: GS. Mônica Alonso Cotta – Đại học Campinas (Brazil), Thành viên của Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture.
- Khách mời đặc biệt: GS. Võ Tòng Xuân – Trường Đại học Nam Cần Thơ (Việt Nam), Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2023 dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển.

*Vp thông báo các đơn vị tiếp thu
s. Ban TC 6/10*

[Signature]



Hội thảo diễn ra trên nền tảng Zoom. Quý vị sẽ nhận được đường link để tham dự ngay sau khi hoàn thành đăng ký bằng cách quét QR code bên dưới.

Đối tượng khán giả: Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà phát minh, doanh nhân quan tâm đến Giải thưởng VinFuture hoặc quan tâm đến các vấn đề KHCN. Hội thảo sử dụng tiếng Anh.

Ngay sau phần chia sẻ của các diễn giả sẽ là phần trao đổi giữa chủ tọa, khách mời đặc biệt với khán giả tham dự. Trong phần này, Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả và chủ tọa để trao đổi cởi mở các băn khoăn hoặc những thắc mắc về Giải thưởng VinFuture, cũng như về các hoạt động KHCN của Quỹ VinFuture.

Nhân dịp này, Quỹ VinFuture cũng xin trân trọng thông báo chương trình “**Tri ân Đối tác Đề cử**” nhằm ghi nhận sự gắn bó cùng những đóng góp quan trọng của các nhà khoa học đã đồng hành cùng chúng tôi trong sứ mệnh tôn vinh và thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại. Theo đó, Quỹ VinFuture sẽ hân hạnh mời năm (05) nhà khoa học có những hỗ trợ quan trọng trong việc nhận diện và đề cử những công trình, giải pháp công nghệ có tầm ảnh hưởng to lớn cho nhân loại đến tham dự các hoạt động trao đổi khoa học trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture năm 2024, và đặc biệt là Lễ trao giải VinFuture 2024, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024, với toàn bộ chi phí được đài thọ.

Với những ý nghĩa thiết thực nêu trên, Quỹ VinFuture kính đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ chia sẻ thông tin về buổi webinar và chương trình Tri ân Đối tác đề cử đến các nhà nghiên cứu, chuyên gia và đội ngũ cán bộ tại đơn vị mình.

Nếu Quý Cơ quan cần cung cấp thêm thông tin về việc đề cử cho Giải thưởng VinFuture hoặc những hoạt động kết nối khoa học khác của Quỹ, xin vui lòng liên hệ TS. Phạm Văn Luân – Thư ký Cao cấp theo số điện thoại: 086-610-5083.

Quỹ VinFuture trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
QUỸ VINFUTURE



TS. LÊ THÁI HÀ



Mã QR để đăng ký
tham dự webinar.